

สำเนาบันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน

สมัยสามัญสมัยที่ ๓ / ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒

วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน

ผู้เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ	สกุล	หมู่ที่	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายกทอง	นาเหล็ก	๑	สมาชิกสภาอบต.	กทอง นาเหล็ก	
๒	นายเทิดศักดิ์	คนมีสัตย์	๒	รองประธานสภาอบต.	เทิดศักดิ์ คนมีสัตย์	
๓	นายบพิธ	สุวรรณภูสิทธิ์	๓	สมาชิกสภาอบต.	บพิธ สุวรรณภูสิทธิ์	
๔	นายบุญมี	หม่อมตุ่น	๔	สมาชิกสภา อบต.	บุญมี หม่อมตุ่น	
๕	นายประมวล	ยิงนอก	๓	สมาชิกสภาอบต.	ประมวล ยิงนอก	ลา
๖	นายสำรอง	ผางแพ่ง	๖	สมาชิกสภาอบต.	สำรอง ผางแพ่ง	
๗	นายมังกร	ชูเชิด	๗	สมาชิกสภาอบต.	มังกร ชูเชิด	
๘	นายภานุวัชร	บุญเทพ	๘	สมาชิกสภาอบต.	ภานุวัชร บุญเทพ	
๙	นายสมพร	วันซีแซง	๙	สมาชิกสภา อบต.	สมพร วันซีแซง	
๑๐	นายสุระพล	ศรีบุญเรือง	๑๐	สมาชิกสภาอบต.	สุระพล ศรีบุญเรือง	
๑๑	นางนิระดาพร	โสขาลี	๑๑	ประธานสภาอบต.	นิระดาพร โสขาลี	
๑๒	นายพิเชษฐ์	ปานด้วง	๑๒	สมาชิกสภาอบต.	พิเชษฐ์ ปานด้วง	
๑๓	นางแดง	ศรทศพล	๑๓	สมาชิกสภา อบต.	แดง ศรทศพล	
๑๔	นายประยูร	ศรีโพนเพ็ก	๑๔	สมาชิกสภา อบต.	ประยูร ศรีโพนเพ็ก	
๑๕	นายไกรสิทธิ์	จำปามี		ปลัดอบต./เลขานุการสภา	ไกรสิทธิ์ จำปามี	

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ	สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายพลิชฐ์	ถมปัต	นายก อบต.	พลิชฐ์ ถมปัต	
๒	นายสมบัติ	ปานด้วง	รองนายกอบต.	สมบัติ ปานด้วง	
๓	นายนิพนธ์	สามล	รองนายกอบต.	นิพนธ์ สามล	
๔	นายนิติเดช	พิมพ์ค้อ	เลขานุการนายก อบต.	นิติเดช พิมพ์ค้อ	
๕	จำเอกสุภักซ์	สีราบัว	รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	สุภักซ์ สีราบัว	
๖	นายเฉลิม	โคตรทา	ผู้อำนวยการกองช่าง	เฉลิม โคตรทา	
๗	นางรัตน์	พิมาลัย	หัวหน้าสำนักปลัด	รัตน์ พิมาลัย	
๘	นางสาววิไลลักษณ์	วันจงคำ	ผู้อำนวยการกองคลัง	วิไลลักษณ์ วันจงคำ	
๙	นายทรงเดช	เขาขึ้น	นักทรัพยากรบุคคล	ทรงเดช เขาขึ้น	
๑๐	น.สมานิดา	คำภู	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	มานิดา คำภู	
๑๑	น.ส.อุมารณ	นาเหล็ก	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	อุมารณ นาเหล็ก	
๑๒	นายสมพร	พิมพ์สอน	ผู้ใหญ่บ้าน	สมพร พิมพ์สอน	
๑๓	นายชัยพร	ศรีลาชม	ผู้ใหญ่บ้าน	ชัยพร ศรีลาชม	
๑๔	นายบัญญัติ	หมู่สุพิน	ผู้ใหญ่บ้าน	บัญญัติ หมู่สุพิน	
๑๕	นายประสงค์	สุดวิเศษ	ประธานอสม.	ประสงค์ สุดวิเศษ	

ลำดับที่	ชื่อ	สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑๖	นายประยงค์	ธรรมประวัติ	ประชาคม	ประยงค์ ธรรมประวัติ	
๑๗	นางอัญชญา	เชื้อสีดา	ประชาคม	อัญชญา เชื้อสีดา	
๑๘	นายเสถียร	สิกขา	ผู้ทรงคุณวุฒิ	เสถียร สิกขา	
๑๙	นายทักษิณ	หินวิเศษ	นิติกร	ทักษิณ หินวิเศษ	
๒๐	นางสาววันวิสา	เจริญสุข	ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน	วันวิสา เจริญสุข	
๒๑	น.ส.ฐานิตา	ชารี	นักจัดการงานทั่วไป	ฐานิตา ชารี	
๒๒	นายสุขสันต์	ภาวะรัตน์	จพง.ป้องกันฯ	สุขสันต์ ภาวะรัตน์	
๒๓	นายยุพราช	พระนาศรี	จพง.ป้องกันฯ	ยุพราช พระนาศรี	
๒๔	นายวิลาศ	ชาลีกัน	พนักงานขับรถยนต์	วิลาศ ชาลีกัน	
๒๕	นางสาวพรลภัส	ผงสา	ผ.นักวิเคราะห์ฯ	พรลภัส ผงสา	

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

**นายไกรสิทธิ์จำปามี
เลขาธิการสภาฯ**

วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อนสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ และตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพ.ศ.๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๕๖ การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ต้องมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ จึงจะเป็นองค์ประชุม ซึ่งบัดนี้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน เข้าประชุม จำนวน ๑๓ คน จากจำนวน ๑๔ คน ซึ่งมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสภาทั้งหมด จึงถือว่ามาครบองค์ประชุมแล้ว จึงขอเชิญท่านประธานได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

**นางนิระดาพร โสขาลี
ประธานสภาฯ**

สวัสดีท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ทุกคน รวมถึงผู้แทนประชาชนในพื้นที่ตำบลสวนหม่อนที่เข้าร่วม ประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ /๒๕๖๕

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

**นางนิระดาพร โสขาลี
ประธานสภาฯ**

๑.๑ การเรียกประชุมสภาอบต.สวนหม่อน สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

วันนี้การประชุมสภาฯจะได้พิจารณาในวาระที่ค้างพิจารณา คือ การพิจารณาเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณในวาระที่ ๒,๓ และพิจารณาในวาระที่เหลืออยู่ต่อไป

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

**นางนิระดาพร โสขาลี
ประธานสภาฯ**

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน ได้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ /๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน ซึ่งเลขานุการฯ ได้ทำรายงานการประชุมสภาฯ แนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว นั้น

ดังนั้น สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะแก้ไขเพิ่มเติม รายงานการประชุมสภาดังกล่าว ก็เป็นอำนาจของมติสภาแห่งนี้ เป็นผู้แก้ไขเพิ่มเติม ขอให้ทุกท่านได้ตรวจรายงานการประชุมสภาฯ หากมีข้อความใดที่ยังไม่สมบูรณ์ หรือจะแก้ไข ก็ขอให้เสนอต่อที่ประชุมสภาฯ เพื่อขอมติที่ประชุมสภาฯ ต่อไป

ดิฉันขอลาที่ประชุมสภาฯว่าจะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดแก้ไข เพิ่มเติม รายงานการประชุมสภาฯ นี้หรือไม่

ที่ประชุม **ไม่มี**

นางนิระดาพร โสชาติ **เมื่อที่ประชุมสภาไม่มีการเสนอแก้ไข รายงานการประชุมสภาแล้ว ผมจึงอาศัยระเบียบ**

ประธานสภา **กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๗๔ ขอมติที่ประชุม**
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน **ว่าจะเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาหรือไม่ ถ้า**
เห็นชอบขอให้สมาชิกสภาฯ ยกมือขึ้น

มติที่ประชุม **มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในห้องประชุม จำนวน ๑๔ คน และที่ประชุมสภาฯ มีมติรับรองรายงานการ**
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ / ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๕
สิงหาคม ๒๕๖๕ ดังนี้

รับรองรายงานการประชุม	จำนวน	๑๒	เสียง
ไม่รับรอง	จำนวน	-	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	๑	เสียง

ระเบียบวาระที่ ๓ **เรื่อง** **ญัตติ ที่ค้างพิจารณาเสนอเพื่อพิจารณา**

๓.๒ เรื่อง **ญัตติการพิจารณาเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี**
งบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๖ วาระที่ ๒ ขึ้นแปรญัตติ

นางนิระดาพร โสชาติ **ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน ได้มีมติ รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ**

ประธานสภา **งบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ และที่ประชุมสภาฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ เพื่อ**
พิจารณาคำเสนอแปรญัตติ ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อนไปแล้ว ซึ่ง
คณะกรรมการได้กำหนดวันรับคำแปรญัตติ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. จนถึง
วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. และคณะกรรมการแปรญัตติได้ประชุมเพื่อพิจารณาร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕
เวลา ๑๔.๐๐ น. และได้ส่งรายละเอียดให้ประธานสภาทราบเพื่อส่งให้สมาชิกสภาก่อนการประชุมไม่
น้อยกว่า ๒๔ ชั่วโมง ซึ่งประธานสภาได้แจ้งรายละเอียดให้สมาชิกทราบแล้ว ตามหนังสือ ที่ ขก
๘๗๒๐๑/ว ๕๗ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ นั้น และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗

ข้อ ๕๐ **เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิม**
และตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น
รายงานนั้นอย่างน้อยต้องระบุว่า ได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในตอนใดหรือข้อใดบ้าง การแปร
ญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวกับการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวน
ความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนคำแปรญัตติด้วย และให้ประธานสภา
ท้องถิ่น ส่งรายงานนั้นให้สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่า ๒๔ ชั่วโมง ก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่
กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน และให้คณะกรรมการแปรญัตติร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพื่อ
แถลงประกอบรายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น

ข้อ ๕๑ **ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณ วาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงตามลำดับข้อเฉพาะที่**
มีการแปรญัตติ หรือคณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติ
เป็นอย่างอื่น

บัดนี้ คณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประ
 งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่าไม่มีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด
 ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ รายละเอียดตามสิ่งที่มา
 ด้วยในหนังสือเชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
 ตำบลสวนหม่อนทุกท่านแล้ว จึงขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติได้นำเสนอรายละเอียด ต่อไป

นายกงทอง นาเหล็ก ประธานสภา สมาชิกสภา ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมสภาทุกท่าน ตามที่สภาฯ ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๓ คน และกำหนดให้ยื่นคำเสนอแปรญัตติ ตั้งแต่วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ ถึงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน และคณะกรรมการฯ ได้ประชุมคัดเลือก ประธาน และเลขานุการ ดังนี้

๑. นายกงทอง นาเหล็ก เป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ
๒. นายบุญมี หมุ่มมูลตุน เป็นกรรมการแปรญัตติ
๓. นางแดง ศรทศพล เป็นเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ

ประธานคณะกรรมการแปรญัตติได้อ่านคำแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อนได้กำหนดเวลาเสนอคำแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ ถึงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน เมื่อถึงเวลาที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน กำหนดแล้วปรากฏว่าไม่มีผู้บริหารหรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อนเสนอคำแปรญัตติแต่อย่างใด คณะกรรมการแปรญัตติ ได้ประชุมเมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. พิจารณาอย่างรอบครอบแล้ว เห็นว่าร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ฉบับนี้ดีและเหมาะสมแล้ว เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีที่ตั้งไว้ จึงเห็นควรให้คงไว้ซึ่งร่างเดิม

นางนิระดาพร โสชาติ ประธานสภาฯ ขอขอบคุณ ท่านนายกงทอง นาเหล็ก ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ที่ได้สรุปการแปรญัตติให้ที่ประชุมทราบ ตามที่ประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้นำเสนอนั้นมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อนท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มี เมื่อไม่มีการแปรญัตติ ให้คงไว้ตามร่างข้อบัญญัติเดิม จึงขอ

มติที่ประชุม มติที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างเดิมของข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ในวาระที่ ๒ ดังนี้

เห็นชอบ	จำนวน	๑๒	เสียง
ไม่เห็นชอบ	จำนวน	-	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	๑	เสียง

นางนิระดาพร โสชาติ ประธานสภาฯ สั่งพักสามสิบนาที

๓.๓ เรื่องญัตติการพิจารณาเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ วาระที่ ๓ ชั้นลงมติตราเป็นข้อบัญญัติ

นางนิระดาพร โสชาติ ประธานสภาฯ เมื่อได้พิจารณาในวาระที่สองเรียบร้อยแล้ว ต่อไปจะเป็นการประชุมในวาระที่สามซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๕๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติ ในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร ในการพิจารณาในวาระนี้ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่น ลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติ หรือไม่

ดังนั้น ผมจึงอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๗๔ ขอมติที่ประชุมสภาฯ ว่าเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ หรือไม่ ถ้าสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อนเห็นชอบ ขอให้ยกมือขึ้น

(ลงชื่อ) สำรอง ผางแพ่ง กรรมการและเลขานุการ

(นายสำรอง ผางแพ่ง)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน

■ การรับรองรายงานการประชุม

รายงานการประชุมฉบับนี้ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน ได้มีมติให้การรับรองแล้ว เมื่อคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๘ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

(ลงชื่อ) นิระดาพร โสชาติ

(นางนิระดาพร โสชาติ)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน

วันที่ ๒๘ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕